
 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนธูป 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 
ผูม้าประชมุ 
  ๑.นายวรรณพล  มีเดช     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒.นางจุติมา   จิตรจง   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
  ๓.นายวิสุทธิ์  นาคเพชรพูล  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
  ๔.นายศิริชัย ทองจันทร์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕.นายอภิเดช  จิตรมุ่ง   กรรมการและเลขานุการ   
ผู้ไม่มาประชมุ 
  ๑.นางสุดาวรรณ   ศรีสันต์  กรรมการผู้แทนครู 
  ๒.นางสาวเพชรดารัตน์ บุญจันทร ์  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.นายชัยโรจน์  จิตรจง   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
  ๔.นางกัลยา  รัตนกาจญน์   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  
  ๑.นางสาวดลพร  ทองเหลือ 
  ๒.นางสาวศิรินทรา   ทองศรี 
 
เริ่มประชมุเวลา  
   เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
วาระที ่ 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
  ไม่มี 
 
วาระที ่ 2  เรื่องรบัรองการประชมุครัง้ที่แลว้ 
  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๔ 
  วันอังคารที่ ๒๓  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  มติที่ประชุม    รับรอง 
 
วาระที ่ 3  เรื่องทีเ่สนอให้ทีป่ระชมุทราบ 
      ผอ.รร.แจ้งที่ประชุม 
           3.๑ งานวิชาการ 
       3.๑.1.การจัดการเรียนแบบทางไกล On Hand + ออนไลน์  

    ผอ.แจ้งว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand คือ การเรียนรู้ที่บ้านโดยครู 
         จัดท าเอกสาร หรือใบงานให้กับนักเรียน ซึ่งอาจเป็นลักษณะแบบเรียน 
         ส าเร็จรูป โดยมีครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครั้งคราว หรือให้ 



         ผู้ปกครองท าหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือ เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้ 
         อย่างต่อเนื่อง 

        การจัดการเรียนการสอนแบบ On lind  คือ  เป็นการศึกษาผ่าน  
         เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน   
         ประกอบด้วยข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และMultimedia อ่ืนๆ  
         สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน 
         และเพ่ือนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความ 
         คิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, 
         Social  Network เป็นต้น 

 

   - คณะกรรมการทุกท่านชื่นชมยินดีที่ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ                
      On Hand + On lind   

 

3.๑.2.การจัดการเรียนการสอนแบบ On Site จะบวกเวลาเพ่ิมวันละ 1 ชั่วโมง 
     - ผอ.แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบว่า ทางโรงเรียนจะมีการเรียนชดเชย  
       เพ่ิมอีก ๑๔ วัน 

 
3.๑.3.การจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนจะแยกนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
     เช่น แบ่งเวลารับประทานอาหารกลางวัน ๓ เวลา 

    - อนุบาล เวลา 1๐.๓๐ น. 
    - ประถมต้น ป.1-3  เวลา ๑๑.๒๐ น. 
    - ประถมปลาย ป.4-6 เวลา ๑๒.๑๐ น 
 

3.๒ งานงบประมาณ 
 

      3.๒.1.โรงเรียนได้ท าการจัดซื้อหนังสือและแจกให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว 
      3.๒.2.โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก อบจ.จัดซื้อเก้าอ้ีและโต๊ะ 201 ชุด 

    - ผอ.แจ้งให้กรรมการทราบว่า โรงเรียนต้องสมทบ 1๐ % จากงบที่ได้จากอบจ. 
      3.๒.3.โรงเรียนได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 ชุด 
   - ผอ.แจ้งให้กรรมการทราบว่า จะติดตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องสมุด เพ่ือนักเรียนได้   
     เรียนรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาความรู้  
      3.๒.4.โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า 23,000 บาท 
   - ผอ.แจ้งให้กรรมการทราบว่า ได้โครงการเพาะเห็ดนางฟ้ามาจากโครงการโรงเรียน 
    พ้ืนที่ทุรกันดาร 
   - กรรมการแนะน าบอกว่า ชื่อคุณศักดิ์อยู่แถวลิปะน้อย เปิดโรงเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นผู้ 
     เชียวชาญในการดูแลโรงเพาะเห็ดนางฟ้า ให้ทางโรงเรียนท าหนังสือเชิญ มาเป้น    
     วิทยากรให้ค าแนะน าในการเตรียมโรงเห็ด และดูแลเพาะเห็ดนางฟ้า 
 

3.๓ งานบุคคล 
3.๓.1.อัตราก าลังพอดีเกณฑ์   
 - จ านวนข้าราชการคร ู๑๑ คน  ครูอัตราจ้าง ๒ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน  



 

 3.๓.๒.การประเมินครูผู้ช่วย 
    - ขอบคุณกรรมการประเมิน (ครศิูรชิัย) ที่มาช่วยประเมินครูผู้ช่วยเสร็จ 

               เรียบร้อยดี 
 
3.๔ งานบริหารทั่วไป 
 

3.๔.1.โรงเรียนจัดท าระบบเสียงตามสาย     
    - ติดตั้งล าโพง 2 จุดในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว 
3.๔.2.โรงเรียนได้ด าเนินการฉีดปลวก 
    - ด าเนินการจ้างพนักงานมาฉีดเรียบร้อยแล้ว  
3.๔.3.โรงเรียนได้ด าเนินการจัดสถานที่แบบ long distance และท าความสะอาด 
    - คุณครูทุกคนจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ท าความสะอาดและท าจุด 

    มาร์คเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเพ่ือ 
    ความปลอดภัยของนักเรียน 

3.๔.4.โรงเรียนได้เพ่ิมจุดบริการ WiFi ที่บ้านพักครูเพ่ือรองรับการเรียนออนไลน์ 
    - ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อสะดวกในการสอนออนไลน์และนักเรียนซักถาม 
         หรือโทรถามคุณครู 
3.๔.5.โรงเรียนได้ด าเนินการตามมาตรการที ่สคบ.ก าหนดทั้ง 44 ประเด็น  
           - ผอ.แจ้งว่า คุณครูปฎิบัติตามเรียบร้อยและมาตรการที่ สคบ.ก าหนดทั้ง 44  

              ประเด็นต้องมีทั้งผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู ร่วมช่วยกันปฎิบัติ 
 

มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 
 
 

วาระที ่ 4  เรื่องทีเ่สนอพจิารณา 
      ๔.๑  แผนอัตราก าลัง ที่ทางโรงเรียนมีความต้องการ  
    1.พลศึกษา  
    2.ศิลปศึกษา  
    3.นาฏศิลป์      
    4.ภาษาอังกฤษ  
                       5.สังคมศึกษา  
                                ผอ.แจ้งให้ทราบแล้วว่า มีวิชาเอกอะไรบ้างที่ทางโรงเรียนมีความต้องการ จึงขอความ 
    คิดเห็น ความเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกคนว่าอย่างไร และผอ. 
        -   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการทุกท่านมคีวามคิดเห็นว่า  
            เห็นด้วยเห็นชอบ ตามที่ผอ.ได้แจ้งให้กรรมการฟังว่าทางโรงเรียนมีความต้องการ 
            วิชาเอกอะไรบ้าง 
 
 
 



      ๔.๒  ขอความอนุเคราะห์ อสม. ต าบลลิปะน้อย มาช่วยดูแล  
        - ท าหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้ว  ประธานอสม.ต าบลลิปะน้อย 
         รับทราบแล้ว 
 

      4.3  ความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On Site ตามมาตรการ สคบ.    
    - ผอ.ถามคณะกรรมการทุกคนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ในการเปิดเรียนแบบ On Site ตาม 
      มาตรการ สคบ.  กรรมการทุกท่านเห็นด้วยว่าพร้อมเปิด คณะกรรมการมีความเป็น 
      ห่วงในการดูเด็กจากครูโดยเฉพาะอนุบาล ดูแลให้เด็กอยู่ห่างกันให้ได้   
      โรงเรียนมีนักเรียนทัง้หมด ๑๘๕ คน ก าหนดห้องละ ๒๕ คนตามศคบ. ซึ่งโรงเรียนมี 
      นักเรียนแต่ละห้องไม่เกิน ๒๕ คน    มีแต่ห้องอนุบาล ๒ ที่มเีด็กประมาณ ๓๐ คน แต่ 
      เรามีครูประจ าชั้นอนุบาลชั้นปีที่ ๒  จ านวน ๒ คน ทางโรงเรียนเลยจัดแบ่ง ให้อยู่กับ 
      ครูประจ าชั้น คนละครึ่ง เด็กจะอยู่กับครูคนอย่างละ ๑๕  คน  
 
       ๔.๔   การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่า 
     ครุภัณฑโ์ครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน 
               ระดับประถมศึกษา) งบจากเขตพ้ืนที่   
      - ผอ.แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากทางโรงเรียนได้งบโต๊ะ-เก้าอ้ีจาก  
      อบจ.สุราษฎร์ธานีแล้ว จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเขต 
      พ้ืนที ่เป็น ครภุัณฑ์ห้องสมุดรูปแบบที่ ๒ แบบขนาดกลาง  ผอ.จึงขอความคิดเห็นจาก 
      กรรมการทุกท่านว่าเห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นอย่างไร  กรรมการทุกท่านแสดง 
      ความคิดเห็นว่า เห็นด้วยตามท่ีผอ.เสนอมาให้กรรมการทราบ 
  
 มตทิีป่ระชมุ     เห็นชอบตามที่เสนอ  
 
 
วาระที ่ 5  เรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 
     ๕.๑ กรรมการแจ้งก าชับว่า ให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทียังไม่ได้รับการ 
           ฉีดวัคซีนให้รับการฉีดวัคซีน เพื่อตัวเองและนักเรียน  เพ่ือป้องกันจากโรคติดเชื้อไวรัส 
           โคโรนา๒๐๑๙  (COVID -๑๙) 
 
 มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 
   
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้บันทึก     ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานประชุม 
      (นายอภิเดช  จิตรมุ่ง)          (นายวรรณพล     มีเดช) 
   กรรมการและเลขานุการ                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 


